



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เรื่อง ผลการคัดเลือกสมาชิก ผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ฯ และหน่วยงานที่มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2562

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้เห็นชอบให้คัดเลือกสมาชิก ผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ฯ และหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจให้สมาชิก ผู้แทนสมาชิก หรือตัวแทนสหกรณ์ฯ ในด้านการใช้ประโยชน์จากการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม การช่วยเหลือสมาชิก เป็นสื่อกลางระหว่างสหกรณ์ฯ และสมาชิก และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการประชุมสัมมนาของสหกรณ์ นั้น

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 12/2562 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิก ผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ฯ และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2562 โดยผลการคัดเลือก ดังนี้

1) ประเภทสมาชิกและผู้แทนสมาชิก

ผู้ได้รับการคัดเลือก	สังกัด	หัวข้อ	รางวัลที่ได้รับ
นายสงวน ศรีทัศน์	สมาชิกจังหวัดนครปฐม	ใช้ประโยชน์จากเงินกู้เพื่อสร้างอาชีพ	เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
นายสุเมธ ม่วงช่วย	ผู้แทนสมาชิก จังหวัดนครศรีธรรมราช	ติดตาม/ประสานงานช่วยเหลือสมาชิก	เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
นายธงชัย คงสนิท	ผู้แทนสมาชิก จังหวัดสุโขทัย	ให้คำแนะนำเรื่องเงินกู้/แนะนำแก้ไข ปัญหาหนี้สินให้แก่สมาชิก	เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

2) ประเภทหน่วยงานที่มีตัวแทนสหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์

ลำดับที่	สังกัด/หน่วยงาน	รางวัลที่ได้รับ
1	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่	เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
2	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน	เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
3	สำนักงานเลขาธิการกรมการพัฒนาชุมชน	เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
4	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร	เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
5	สำนักงานพัฒนาชุมชนหนองบัวลำภู	เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

โดยสหกรณ์ฯ จะมอบรางวัลพร้อมโล่ประกาศและเกียรติบัตร ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

(นางสาวชนิษฐา กาญจนรังษินนท์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด